



พศ.ดร.นงชัย สอนใจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จดหมายข่าว

RDI NEWSLETTERS : SRRU

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2565

1

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ตัวแทนแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม



2

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.คุณภัทร ศรีศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝักกาดหวาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังใหม่)



3

จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก ไตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



4

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการบริหารแผนงานการยกระดับศักยภาพการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ ๒ โหนดภูมิภาคกลุ่มอีสานล่าง”

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ร่วมกับดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์ หัวหน้านักวิจัยโหนดภูมิภาคอีสานล่าง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการบริหารแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ ๒ โหนดภูมิภาคกลุ่มอีสานล่าง” ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งวันแรกจัดขึ้น ณ โครงการเกษตรอภิตยาทร (ชเรย์ อภิตยา) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ญ ลำปาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย-ที่ปรึกษาแผนงานวิจัย ศ.ดร. เท็ดชาย ช่วยบำรุง และ ผศ.ดร. พชริน ดำรงกิตติกุล-ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว คุณสุชารัตน์ แสงอรุณ (ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์) และ พ.อ.นาวิน ปรีชาพณิชยกุล (ผู้จัดการ อพท. พื้นที่พิเศษ ๒)-ที่มกลาง ผู้บริหาร นักวิจัย คณะทำงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์-ดร.เมธรัตน์ จันตะนี (หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มศรีอยุธยา) และผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร (ผู้ร่วมงานวิจัยโหนดภูมิภาคเหนือ) ผศ.ดร.วาสนา ภาณุรักษ์ ผอ.สวพ.ม.ร.ภ.นครราชสีมา และ รศ.ดร.สุนทร ปัญญาพงษ์ รอง ผอ.สวพ. ม.ร.ภ.ชัยภูมิ-มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ๖ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีนักวิจัยของทั้ง ๖ มหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวทั้ง ๖ แห่ง พร้อมจัดบุรณาสื่อผลจากงานวิจัยในวันที่ 2 นำผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของโหนดภูมิภาคกลุ่มอีสานล่าง ได้แก่ ชุมชนบ้านสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ และ ชุมชนเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์



4

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการบริหารแผนงานการยกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ ๒
โหนดภูมิภาคกลุ่มอีสานล่าง”



5

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" ภายใต้โครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพา วัฒนสังข์โสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์และบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" ภายใต้โครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปราภภูติ พร้อมด้วย อาจารย์มัณฑุญา จำปาเทศ อาจารย์สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



6 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ. ศ. 2560 - 2579 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วย ดร.ประภาพร บุญปลอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการพันธกิจและสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ. ศ. 2560 - 2579 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4303 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการจัดการบัณฑิตศึกษา อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

